

RA MẮT MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

để ra giải pháp hữu ích nhất nhằm mang đến môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tiến bộ.

Thực hiện quy ước phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, Trường THPT Mê Linh và UBND các

xã: Mê Linh, An Châu, Lô Giang, Phú Lương, Đồ Lương, Liên Giang có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến giáo viên, học sinh và nhân dân

trong khu vực. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi thông tin của học sinh cá biệt cho các địa phương để phối hợp quản lý, giáo dục, thực hiện tốt mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Công an các xã thường

xuyên trao đổi các thủ đoạn lừa gạt học sinh của đối tượng ngoài xã hội để nhà trường chủ động thông tin đến gia đình, học sinh, giúp các em nêu cao cảnh giác, phòng tránh các đối tượng lừa đảo.

phương tích cực triển khai lập quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030. Trong quá trình lập quy hoạch, các công trình phục vụ QPAN được quan tâm, bảo đảm đủ diện tích và quy hoạch tại các vị trí thuận lợi để phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ QPAN.

Đặc biệt, Quỳnh Phụ xác định phải củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Hàng năm, huyện kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp huyện và chỉ đạo kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp xã; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, qua đó giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, tiêu cực trong xã hội, vạch trần âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với đặc điểm của địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cơ bản ổn định, kinh tế có bước tăng trưởng khá; cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố vững chắc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; QPAN được giữ vững và tăng cường; vai trò của lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được phát huy hiệu quả, thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, là lực lượng quan trọng góp phần tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ

Tăng cường quốc phòng, an ninh

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ nâng lên một bước; việc vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ xuyên suốt. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng, ban hành các văn bản định hướng nội dung tuyên truyền; chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng...



Công dân huyện Quỳnh Phụ tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Là đơn vị có nhiệm vụ định hướng nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đinh Tiến Thành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Để việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch

tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực. Định kỳ hàng năm Ban xây dựng, ban hành các văn bản định hướng nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, Ban phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện biên soạn, lồng ghép nội dung của Nghị quyết vào chương trình giáo dục lý luận chính trị; phối hợp với các đoàn thể định hướng nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Từ đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng

viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và của toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới có chuyển biến tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng, Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, đảng viên là khâu then chốt; chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền có nhiều đổi mới; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Thời điểm đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra một số vụ trộm cắp cây cảnh, gây tâm lý lo lắng cho người dân và ảnh hưởng an ninh trật tự cơ sở. Các địa phương và lực lượng công an cần tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn trộm cắp cây cảnh, giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa; đồng thời, tăng cường tuần tra ban đêm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý tội phạm trộm cắp cây cảnh.

Cảnh giác với tội phạm trộm cắp cây cảnh



Để bảo vệ cây cảnh có giá trị cao, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và chú trọng các biện pháp an ninh.

Cây cảnh vừa có tính nghệ thuật vừa có giá trị kinh tế cao, trong khi đó, nơi trồng, đặt cây cảnh thông thường ở sân, vườn, khá thuận lợi cho kẻ gian lấy cắp. Thời gian gần đây, một số địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra các vụ trộm cắp cây cảnh, làm thiệt hại tài sản, gây tâm lý bức xúc cho nhân dân.

Chủ quan trong bảo vệ tài sản

Là làng vườn truyền thống, hầu hết các hộ gia đình ở xã Bách Thuận có vườn đất rộng, tại sân, vườn có nhiều cây cảnh trị giá từ vài triệu đến hàng tỷ đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Cẩn, thôn Thuận Nghiệp vừa bị kẻ gian đào gốc, trộm cắp 1 cây mộc hương 15 năm tuổi, hiện có giá hơn 20 triệu đồng. Ông Cẩn cho biết: Cây mộc hương này được gia đình tôi trồng ở một thửa vườn độc lập, cách xa nhà ở. Mặc dù vườn đã được

quây lưới sắt xung quanh nhưng lợi dụng ban đêm không có người trông coi nên kẻ gian đã cắt lưới sắt để vào vườn đào trộm cây. Ngoài gia đình tôi, thời gian gần đây, có nhiều hộ trồng cây cảnh trong thôn, trong xã cũng bị kẻ trộm đột nhập, trộm cắp cây cảnh, chủ yếu là cây mộc hương và tùng la hán, giá trị mỗi cây từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Mỗi bị mất cắp 5 cây mộc hương, trị giá 2 - 3 triệu đồng/cây, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Cây mộc hương bị trộm cắp nghiêm nhất vì so với các loại cây cảnh khác, mộc hương có giá trị kinh tế cao, chiều cao từ 2 - 3m, thân cây nhỏ, thuận lợi cho kẻ gian trong việc đào gốc, vận chuyển. Qua tìm hiểu, hầu hết các vụ trộm cắp cây cảnh xảy ra ở các hộ chủ quan, lơ là trong khâu bảo vệ tài sản của gia đình. Nhiều hộ có suy nghĩ đã dựng hàng rào bảo vệ ở vườn nên chủ quan không trông coi, quản lý thậm chí có hộ vườn đất rộng, có nhiều loại cây cảnh, vài ngày không ra đến vườn, sau khi cây bị đào trộm vài ba ngày mới phát hiện và báo mất. Hay hữu có trường hợp kẻ gian ngang nhiên đào trộm cây giữa ban ngày của hộ bên cạnh mà không bị phát hiện do bà con nhầm lẫn với khách hàng đến mua cây.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ

Gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, thôn Bách Tinh có 2 mảnh vườn, tổng diện tích hơn 1 mẫu, trồng gần 700 cây mộc hương và tùng la hán, trị giá mỗi cây từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Bà Oanh cho biết, để phòng ngừa trộm cắp cây cảnh, gia đình bà đã xây dựng hàng rào kiên cố bao quanh vườn. Đặc biệt, lắp đặt camera an ninh ở nhiều vị trí, có thể theo dõi toàn bộ hoạt động bên trong và xung quanh vườn cây cảnh. Ngoài camera, gia đình bà Oanh bố trí nhân lực thường xuyên có mặt tại vườn để chăm sóc kết hợp bảo vệ cây cảnh.

Sau khi bị kẻ gian lấy cắp cây cảnh có giá trị kinh tế cao, hiện nay, gia đình ông Nguyễn Văn Cẩn, thôn Thuận Nghiệp không còn tư tưởng chủ quan như trước mà đã đầu tư tu bổ, gia cố lại công trình tường bao, cổng đầu tại vườn và phân công người thường trực trông coi, giám sát an ninh tại vườn vào ban đêm.

Tăng cường cảnh giác

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết, ngoài phối hợp với lực lượng công an để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trộm cắp cây cảnh, xã tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của gia đình. Khuyến cáo người dân nên đặt cây cảnh, nhất là những cây có giá trị kinh tế cao tại vị trí thuận tiện trông coi, quan sát và nên lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm, lắp đặt camera an ninh để theo dõi, kịp thời phát hiện khi có kẻ xấu đến lấy trộm. Những cây cảnh có giá trị lớn có thể dùng dây xích, dây cáp khóa giữ để tăng khả năng bảo vệ.

Thời điểm đầu năm 2023

trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra một số vụ trộm cắp cây cảnh, gây tâm lý lo lắng cho người dân và ảnh hưởng an ninh trật tự cơ sở. Các địa phương và lực lượng công an cần tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn trộm cắp cây cảnh, giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa; đồng thời, tăng cường tuần tra ban đêm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý tội phạm trộm cắp cây cảnh.

QUỲNH PHỤ



Lắp đặt hệ thống camera an ninh giúp người dân bảo vệ cây cảnh.

Hơn 60 vận động viên tham gia giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V

Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V năm 2023.

Giải thu hút sự tham gia của hơn 60 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ 9 - 12 tuổi, 13 - 15 tuổi; đôi nam nữ 13 - 15 tuổi thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Với quyết tâm cao, các vận động viên đã mang đến nhiều pha bóng hay, những trận đấu sôi nổi, kịch tính. Sau 1 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao cờ cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích toàn đoàn; trao phần thưởng, giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt giải cao ở các nội dung.

Giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình được tổ chức hàng năm nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện bóng bàn trong thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể lực, trí tuệ cho lứa tuổi măng non, góp phần xây dựng thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước khỏe về thể chất, sáng về tinh thần.

KUÂN PHƯƠNG

QUỲNH PHỤ

Giao hữu bóng đá nữ cán bộ công nhân viên chức, người lao động

Liên ngành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ vừa phối hợp tổ chức giao hữu bóng đá nữ cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

Tham gia giao hữu có 5 đội đến từ các xã: An Khê, An Đông, An Ninh, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ và Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục. Các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội có thành tích xuất sắc. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả quan tâm cổ vũ.

Thông qua giao hữu bóng đá giúp các nữ cán bộ công nhân viên chức, người lao động giao lưu, học hỏi trong công việc và cuộc sống. Đây cũng là dịp để chị em rèn luyện sức khỏe, qua đó phục vụ tốt hơn cho công việc tại cơ quan, đơn vị và gia đình.

ANH THƯ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI BÌNH

Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân

Chiều ngày 13/3, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình phối hợp với Sơn Long Barbershop và một số thành viên câu lạc bộ tóc Thái Bình tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân.

Hơn 50 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện đã được cắt tóc miễn phí. Với những bệnh nhân năng, tuổi cao, gặp khó khăn về đi lại, các thợ cắt tóc sẽ đến tận buồng bệnh để cắt tóc miễn phí. Chương trình là hoạt động được Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình phối hợp với Sơn Long Barbershop và một số thành viên câu lạc bộ tóc Thái Bình tổ chức vào tuần thứ hai hàng tháng với mong muốn chia sẻ, động viên, giúp người bệnh vượt qua khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3.

HOÀNG LANH

Hội thi rung chuông vàng "Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên"

Sáng ngày 13/3, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương, Trường THPT Nguyễn Du tổ chức hội thi rung chuông vàng "Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên" năm 2023.



Các thí sinh tham gia hội thi.

Tại hội thi, các thí sinh được tìm hiểu 4 chủ đề: Sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ vị thành niên; tình dục an toàn; dân số và phát triển. Dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tình huống, clip tuyên truyền, thông tin của các chủ đề được đưa ra gắn gũi, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Thông qua hội thi nhằm giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống cơ bản để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân. Đây cũng là dịp để nhà trường và các thầy cô giáo có thêm kỹ năng, kinh nghiệm giáo dục giới tính để áp dụng và phổ biến cho học sinh trong quá trình giảng dạy.

PHẠM HƯNG

(Đài TTTT Kiến Xương)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

- Số lượng cần tuyển:** 11 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát.
 - Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển**
 - Điều kiện, tiêu chuẩn chung**
 - Tuổi đời: Nam không quá 35 tuổi; nữ không quá 30 tuổi;
 - Có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ;
 - Có phẩm chất đạo đức tốt;
 - Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên;
 - Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể**
 - Có trình độ Cử nhân luật trở lên;
 - Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.
 - Có chứng chỉ ngoại ngữ (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Nội dung chi tiết và Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: <http://www.vksthabinh.gov.vn>
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, số 77, đường Trần Phú, thành phố Thái Bình, số điện thoại: 0227.3838.174.